

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Ban quản lý các khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh;
- Sở Giáo dục và đào tạo;
- Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với rất nhiều hình thức khác nhau: Tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, mua suất ăn sẵn do đơn vị khác cung cấp, hợp đồng với các doanh nghiệp để tổ chức bếp ăn. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), thanh tra, kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định pháp luật đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể. Tình hình ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong 10 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm về số vụ. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn ghi nhận 04 vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp/khu chế xuất làm 390 người mắc và 07 vụ trong trường học, làm 160 người mắc, không có ca tử vong. Tại tỉnh Thái Bình trong 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đối với loại hình bếp ăn tập thể, nhưng nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội.

Để chủ động đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, các trường học, bệnh viện có hiệu quả và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 14/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Công văn số 2547/ATTP-NĐTT ngày 03/11/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc “Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học”. Sở Y tế bộ phận thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý các khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo; Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và các cơ quan liên quan trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP đối với các công ty, xí nghiệp có bếp ăn tập thể, Trường học tổ chức ăn

bán trú cho học sinh, các bệnh viện có bếp ăn tập thể, căng tin phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Giám sát chặt chẽ nguồn nước, nguồn thực phẩm, nơi sơ chế, chế biến, nhà ăn, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước - rác thải, kiểm định thực phẩm, vật dụng chức thức ăn chín, lưu mẫu thức ăn và một số quy định khác. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

2. Ban quản lý các khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định của bộ Y tế và Pháp luật về an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể, thành lập các đoàn giám sát về ATTP có sự kết hợp của y tế cơ quan, đại diện công đoàn cơ sở. Chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nguyên liệu thực phẩm, quy trình chế biến, xuất ăn của người lao động đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn.

3. Sở Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo phòng Giáo dục, các trường học có học sinh ăn bán trú, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường phổ biến kiến thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh, thành lập các đoàn giám sát về ATTP có sự kết hợp của trạm y tế trên địa bàn, đại diện hội phụ huynh học sinh chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nguyên liệu thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, khẩu phần ăn cho các cháu đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn.

Giao Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn thực phẩm, tại các bếp ăn tập thể, căng tin, cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Trung Kiên